

Số: /UBND  
V/v hướng dẫn thực hiện công tác  
phổ biến, giáo dục pháp luật  
quý IV năm 2024

Ích Hậu, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: - Các ngành, đoàn thể cấp xã;  
- Các thôn, các trường học, trạm y tế.

Thực hiện Hướng dẫn số 40/HĐ-TGV ngày 16/10/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện. UBND xã Ích Hậu ban hành hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) quý IV năm 2024 cho các ngành, đoàn thể cấp xã các thôn, các trường học, trạm y tế như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung, hình thức PBGDPL nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả công tác này trên địa bàn xã, đảm bảo tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật mới, các văn bản được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên phối hợp PBGDPL xã và các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

## II. NỘI DUNG

### 1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Trong quý IV năm 2024, đề nghị các ngành, đoàn thể cấp xã các thôn, các trường học, trạm y tế tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của trung ương và địa phương có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

- Triển khai nghiêm túc, kịp thời Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2024 bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị đặc biệt trong tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11).

- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, trong đó chú trọng việc quán triệt, tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công

chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” do UBND tỉnh tổ chức, xác định đây là một trong các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2024.

- Chú trọng tuyên truyền các Luật mới, có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội như Luật Đất đai, Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Đường bộ; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Căn cước, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Đấu thầu; ... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các quy định thuộc các lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện các quy định về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 130/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

## **2. Hướng dẫn lựa chọn nội dung, hình thức thực hiện công tác PBGDPL**

### **a. Về nội dung**

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại mục 1 phần II văn bản này, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật được nêu tại hướng dẫn quý III và lựa chọn các nội dung phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý, vừa đảm bảo cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới, vừa tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan thiết yếu, thường xuyên đến từng nhóm đối tượng. Danh mục một số văn bản pháp luật mới liên quan đến các nhóm đối tượng được ban hành kèm theo văn bản này để các đơn vị, địa phương tham khảo, lựa chọn phục vụ công tác tuyên truyền.

Ngoài ra đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về doanh nghiệp, thuế, lao động, bảo hiểm cho doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp; tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến học sinh trong nhà trường; tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ

luật, kỷ cương hành chính và pháp luật phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức....

#### b. Về hình thức

Trên cơ sở các hình thức PBGDPL được quy định tại Điều 11 Luật PBGDPL, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức triển khai phù hợp và hiệu quả. Trong đó cần đẩy mạnh công tác PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả mạng xã hội trong công tác này. Đồng thời tiếp tục phát huy các hình thức PBGDPL đã triển khai có hiệu quả thời gian qua, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần tăng cường tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng hoặc trong các hoạt động của cơ quan, đoàn thể. Đối với chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang cần tăng cường tuyên truyền qua các sinh hoạt của đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật. Đối với người lao động trong doanh nghiệp cần tăng cường tập huấn, tư vấn, đối thoại, lồng ghép trong các hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức công đoàn. Đối với học sinh, sinh viên trong các nhà trường chú trọng PBGDPL trong các môn học phù hợp, lồng ghép trong lễ chào cờ, sinh hoạt đầu giờ, các hình thức hoạt động ngoại khóa như: Phiên tòa giả định; Rung chuông vàng ... Đối với người dân trên các địa bàn dân cư cần đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt của các câu lạc bộ pháp luật, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, xét xử lưu động, lồng ghép trong sinh hoạt thôn, xóm, đoàn thể hoặc các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn....

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở văn bản này, đề nghị các ngành, đoàn thể cấp xã các thôn, các trường học, trạm y tế hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, Ngành Tư pháp - Cơ quan Thường trực phối hợp các thành viên phổ biến, giáo dục pháp luật xã có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị triển khai thực hiện../.

#### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Phòng Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các thành viên PHPBGDPL xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Trọng Đình**